

ข่าวเผยแพร่

No. 36/2561
22 กุมภาพันธ์ 2561

ทริสเรตติ้งระบุอันดับเครดิต บริษัทซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ไม่ได้รับผลกระทบจากผลขาดทุน 611 ล้านบาท

ทริสเรตติ้งมองว่าอันดับเครดิตของ บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่ได้รับผลกระทบจากผลขาดทุนจำนวน 611 ล้านบาทที่ระบุในรายงานผลประกอบการประจำปี 2560 ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งสำรองขาดทุนเป็นจำนวนเกือบ 3,000 ล้านบาทในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาเป็นสำคัญ

ทริสเรตติ้งเชื่อว่าการตั้งสำรองขาดทุนจำนวนมากดังกล่าวสะท้อนนโยบายทางการเงินที่ระมัดระวังของบริษัท นอกจากนี้ การตั้งสำรองดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว สถานะทางการเงินของบริษัทไม่น่าจะได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการตั้งสำรองดังกล่าวเมื่อพิจารณาจากสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและการกอบกู้ในระดับที่ต่ำมากของบริษัท ทั้งนี้ สถานะทางการเงินของบริษัทยังคงสอดคล้องกับอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ระดับ "A-" และแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่"

ทริสเรตติ้งยังคงมีมุมมองในด้านบวกต่อแนวโน้มธุรกิจของบริษัทซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ในช่วง 3 ปีข้างหน้าจากปริมาณงานในมือที่ยังไม่ส่งมอบจำนวนมาก โดยทริสเรตติ้งยังคงสมมติฐานเดิมในการประมาณการล่าสุดที่มองว่ารายได้น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับ 30,000 ล้านบาทภายในปี 2563 สถานะทางการเงินของบริษัทยังคงมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับภาวะชะลอตัวของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้ บริษัทมีการกอบกู้ในระดับต่ำและมีสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

© บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ ไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ก่อนการจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทหนึ่งๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำหรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมีได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: <http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html>